

กรกฎาคม 2558

รัฐมนตรี RCEP เร่ง ปลดล็อกประเด็นค้าง บริการ ลงทุน สินค้า ยัน มุ่งมั่นสรุปผลภายในสิ้นปีนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) ได้ร่วมประชุมความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคสมัยพิเศษ (Intersessional Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เร่งหาข้อสรุปประเด็นการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้การเจรจา RCEP มีความคืบหน้าและสามารถสรุปผลได้ตามที่ผู้นำประเทศสมาชิกกำหนดเป้าหมายไว้ให้การเจรจาเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2558 นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ดังกล่าว เปิดเผยว่า “การเจรจาครั้งนี้มีความเข้มข้นมาก แต่แต่ละประเทศสมาชิกให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเจรจา RCEP โดยรัฐมนตรีของทุกประเทศยังคงยืนยันที่จะให้สามารถสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ ตามเป้าหมายที่ผู้นำได้กำหนดไว้ เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาค RCEP ที่จะกลายเป็นหนึ่งในเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วยประเทศสมาชิกที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 เช่น จีน และอินเดีย รวมถึงประเทศสมาชิกที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 3 ถึง 2 ประเทศได้แก่ จีน และญี่ปุ่น”

นางอภิรดี ได้เปิดเผยสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ว่า ที่ประชุมเน้นการหารือเรื่องการเปิดตลาดสินค้า ทั้งในเรื่องระดับความคาดหวังในการยกเลิกภาษี และระดับการยกเลิกภาษีสินค้าทันทีที่ความตกลงมีผลบังคับใช้ รวมถึงแนวทางการเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุน ซึ่งทุกประเทศตระหนักถึงความสำคัญและได้มอบนโยบายการเจรจาให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การเจรจาของคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP-TNC) ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม ณ กรุงเนปิตอว์ สหภาพเมียนมาร์สามารถสรุปผลการเจรจาได้ตามเป้าหมายภายในปลายปีนี้”

นางอภิรดี กล่าวต่อไปว่า ประโยชน์สำคัญที่ไทยจะได้จากการเจรจา RCEP คือเรื่องการปรับประสานกฎถิ่นกำเนิดสินค้าให้เป็นหนึ่งเดียวในภูมิภาค RCEP จากเดิมที่ไทยและอาเซียนมีกฎถิ่นกำเนิดสินค้าแตกต่างกันระหว่างแต่ละประเทศคู่เจรจาภายใต้ความตกลงอาเซียน+1 ทั้ง 5 ฉบับ เนื่องจากในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค RCEP ส่วนใหญ่ เป็นการค้าวัตถุดิบ และสินค้าขั้นกลางเพื่อนำไปผลิตต่อเนื่องเป็นสินค้าสำเร็จรูป การยกเลิกภาษี การปรับประสานกฎถิ่นกำเนิดและกฎระเบียบอื่นระหว่าง 16 ประเทศให้มีความสอดคล้องกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต และดึงดูดการลงทุนเข้ามาสู่ไทยและภูมิภาค RCEP โดยรวม สินค้าส่งออกของไทยไปภูมิภาค RCEP ที่สำคัญ ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น

การเจรจา RCEP จะเป็นการสร้างพันธมิตรทางการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศที่มีประชากรรวมกันกว่า 3 พันล้านคน มี GDP รวมกันมากกว่า 21 ล้านล้านเหรียญคิดเป็นกว่าร้อยละ 40 ของ GDP โลก ซึ่งนับเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับผู้ประกอบการไทย